

(ลำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง(อาคาร 1) ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาจะต้องไปดูสถานที่เพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งตรวจสอบดูสถานที่ในครั้งนี้ด้วยตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ โดยมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงและลงนามไว้เป็นหลักฐาน ผู้ที่มีใ้มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และมีใ้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไข ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ประกาศเพิ่มเติม โดยละเอียดตลอดแล้ว ถ้ามีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งผู้เสนอราคาผูกพัน ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนมิได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับสำนักงานฯ ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ขณะดูสถานที่ทันที และให้มีข้อยุติทั้ง 2 ฝ่าย ในเรื่องที่ได้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ

โดยให้มาพร้อมกัน ณ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใน
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น.

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ
ณ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง(อาคาร 1 ชั้น 2) ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน
วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(อาคาร 1 ชั้น 2) ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2273 9021 ต่อ
2110 , 2147 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.palad.mof.go.th>ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และที่ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว เฉลิมรัตน์ อิ่มนุกุลกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

โดย นางสาว เฉลิมรัตน์ อิ่มนุกุลกิจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2557